



ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๐๕๒

สำนักงาน ก.ค.ศ.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ ศธ ๐๕๓๕/๒๘๕๑ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง จำนวน ๑๘ คุณวุฒิ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้ ก.ค.ศ. พิจารณารับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๘ คุณวุฒิ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๘ คุณวุฒิ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศพล เวณุโกเศศ)

รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.ค.ศ.

ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๔๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๐๙๓

คุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ที่ ก.ค.ศ. รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๖๒๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

ที่	ชื่อคุณวุฒิ	สาขาวิชาหรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา	หมายเหตุ
๑.	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)	อาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)	- สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - หลักสูตรเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถด้าน อาหารและโภชนาการและมีบุคลิกภาพที่ดี ของการบริการ มีคุณภาพบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
๒.	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)	เกษตรศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)	- สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - หลักสูตรเพื่อให้มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยด้านการเกษตร และประยุกต์ใช้ ความรู้และแก้ไขปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตรเพื่อสร้างอาชีพและเพื่อพัฒนาประเทศ
๓.	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)	- สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - หลักสูตรเพื่อให้มีความรู้ในวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาหารอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ และสามารถ นำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้



ที่	ชื่อคุณวุฒิ	สาขาวิชาหรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา	หมายเหตุ
๔.	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)	เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)	<ul style="list-style-type: none">- สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐- หลักสูตรเพื่อให้มีความสามารถ วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้งและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือบุคคลตามข้อกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการทำงาน
๕.	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)	วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)	<ul style="list-style-type: none">- สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐- หลักสูตรเพื่อให้มีความสามารถ วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้งและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือบุคคลตามข้อกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการทำงาน ผลกระทบของการประยุกต์คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม
๖.	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)	เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)	<ul style="list-style-type: none">- สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐- หลักสูตรเพื่อให้มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล และคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์



ที่	ชื่อคุณวุฒิ	สาขาวิชาหรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา	หมายเหตุ
๓.	เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.)	เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)	<ul style="list-style-type: none"> - สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ - หลักสูตรเพื่อให้มีความพร้อมด้านสติปัญญา มีคุณธรรม มีจริยธรรม นำความรู้โดยมุ่งเน้นให้เข้าใจพื้นฐานและกลไกการทำงานของระบบเศรษฐกิจ
๘.	บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)	- (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)	<ul style="list-style-type: none"> - สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ - หลักสูตรเพื่อให้มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชี อย่างเป็นระบบ
๙.	ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)	ศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)	<ul style="list-style-type: none"> - สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ - หลักสูตรเพื่อให้มีความรู้ในหลักของฐานศาสตร์ทางศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อประกอบอาชีพได้
๑๐.	นิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศ.บ.)	วิชาเอกนิเทศศาสตร์ วิชาเอกการสื่อสารการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)	<ul style="list-style-type: none"> - สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - หลักสูตรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์ สื่อใหม่ และการใช้สื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด และสามารถวิเคราะห์และวิจารณ์สถานการณ์ทางด้านสื่อสาร โดยสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่	ชื่อคุณวุฒิ	สาขาวิชาหรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา	หมายเหตุ
๑๑.	บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)	ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙)	<ul style="list-style-type: none"> - สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - หลักสูตรเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและกลไกการทำงานของระบบธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะ ในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ในบริบทท้องถิ่นและสังคมได้อย่างเหมาะสม
๑๒.	ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)	ภาษาอังกฤษ วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารและการแปล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)	<ul style="list-style-type: none"> - สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ - หลักสูตรเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ทางด้านภาษาและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๓.	ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)	การพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)	<ul style="list-style-type: none"> - สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - หลักสูตรเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ วิสัยทัศน์ คุณธรรม มีศักยภาพในการดำรงชีวิตและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนการเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชน และมีความกล้าคิดกล้าแสดงออก และกล้าเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ถูกต้อง
๑๔.	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)	วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)	<ul style="list-style-type: none"> - สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - หลักสูตรเพื่อให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบ วิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น



ที่	ชื่อคุณวุฒิ	สาขาวิชาหรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา	หมายเหตุ
๑๕.	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)	วิศวกรรมโลหิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)	<ul style="list-style-type: none">- สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐- หลักสูตรเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการ วิเคราะห์หลักการ และทฤษฎีด้านโลหิตศาสตร์ และนำไปประยุกต์ใช้ ในการวางแผน และแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านโลหิตศาสตร์ และโซ่อุปทาน นอกจากนี้ยังสามารถ นำศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์กับโลหิตศาสตร์ได้
๑๖.	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)	<ul style="list-style-type: none">- สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐- หลักสูตรเพื่อให้มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบ คอมพิวเตอร์สามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้ อย่างเป็นระบบเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการทำงาน
๑๗.	เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)	เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)	<ul style="list-style-type: none">- สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙- หลักสูตรเพื่อให้เรียนรู้ และพัฒนาการใช้วัสดุ การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี เพื่อนำมา สร้างสรรค์งานออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ เหมาะสมกับความต้องการของสังคมชุมชน ภาคอุตสาหกรรม



ที่	ชื่อคุณวุฒิ	สาขาวิชาหรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา	หมายเหตุ
๑๘.	เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)	เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)	<ul style="list-style-type: none">- สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐- หลักสูตรเพื่อให้มีความรู้และทักษะในด้านการปฏิบัติงานสำรวจ รังวัด และการจัดการระบบข้อมูล เชิงพื้นที่และงานแผนที่ สามารถใช้เทคโนโลยีด้านการสำรวจและภูมิสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ประเทศและภูมิภาคอาเซียน <p>สำหรับการนำคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ไปใช้ให้พิจารณา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ก.ค.ศ. รับรองตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐๒. การกำหนดอัตราเงินเดือนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖๓. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิดังกล่าว หากจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง ตามที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กำหนดด้วย



ที่	ชื่อคุณวุฒิ	สาขาวิชาหรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา	หมายเหตุ
	รวม ๑๘ คุณวุฒิ		๔. หากส่วนราชการใด จะนำคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปใช้ ต้องพิจารณาถึง ความจำเป็นและความสอดคล้องกับการจัดการ เรียนการสอน และควรส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง กับส่วนราชการนั้น

